

ข้อสอบโอเน็ตผิดไม่กระทบแอดมิชชัน

นำเสนอเมื่อ : 5 มิ.ย. 2559

**“ดาวพงษ์” เผยสทศ.รายงานพบข้อสอบโอเน็ตม.6
วิชาสังคมศึกษาผิดพลาด ขณะที่ สทศ.แจงผิด 1 ข้อ
แจ้งหน่วยงานรับผิดชอบแล้ว-แก้ไขทัน ด้านประธานทปอ.
ยันไม่กระทบแอดมิชชัน พร้อมประกาศผลตามกำหนดเดิม 5 มิ.ย.นี้**

วันนี้(3 มิ.ย.) พล.อ.ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ รุมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวถึงกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ”Pipad Krajaejun” ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “ครูป๊อบ” ได้ดาวน์โหลดข้อสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ปีการศึกษา 2558 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียน ม.6 ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) มีการเฉลยผิดว่า สทศ.ได้รายงานเรื่องดังกล่าวให้ตนทราบแล้ว และจะมีการประมวลผลคะแนนใหม่ เพื่อส่งคะแนนให้สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เพื่อนำคะแนนไปใช้ในการประมวลผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559 โดยสทศ.ยืนยันว่าข้อสอบที่ผิดพลาดครั้งนี้ไม่กระทบต่อการประกาศผลแอดมิชชัน ซึ่งจะประกาศในวันที่ 5 มิ.ย.นี้ อย่างแน่นอน

*“ สทศ. ทำผิดพลาด แต่ก็ต้องให้กำลังใจ และสทศ.เองก็พร้อมจะปรับตัว
ผมอยากให้ทุกคนให้ออกัส และได้กำชับสทศ.ไปว่า ในการจัดทดสอบต่าง ๆ ในปีต่อไป
ขอให้ดำเนินการให้รอบคอบ และจะมีนโยบายให้เฉลยข้อสอบทันทีที่สอบเสร็จ
ก่อนที่จะมีการประกาศคะแนนเพื่อให้นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ มาช่วยดู
จะได้ไม่เกิดความผิดพลาดอีก “ รุมว.ศธ. กล่าว*

รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สทศ. กล่าวว่า ข้อสอบที่ผิดเป็นข้อสอบโอเน็ตของนักเรียนม.6 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผิดจำนวน 1 ข้อ คือข้อ 88 มีคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 2 คำตอบ ซึ่งเดิมเฉลยคำตอบคือตัวเลือกที่ 4 และ 5 เปลี่ยนเป็นตัวเลือกที่ 3 และ 4 โดยมีคำตอบละ 1 คะแนน ทั้งนี้ สทศ.ได้ทำการตรวจกระดาษคำตอบและปรับคะแนนใหม่ให้ผู้เข้าสอบแล้ว ซึ่งจากการเฉลยข้อสอบผิดพลาดส่งผลให้มีผู้เข้าสอบได้คะแนนเปลี่ยนไป โดยจากจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 423,519 คน มีผู้ที่ได้คะแนนเพิ่มขึ้น จำนวน135,514 คน ได้คะแนนลดลง 131,292 คน และคะแนนคงเดิม 156,713 คน ซึ่ง สทศ.จะประกาศผลคะแนนโอเน็ต นักเรียน ม.6 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่ปรับใหม่แล้วในวันที่ 4 มิ.ย. 2559 เวลา 16.00 น. ซึ่งนักเรียนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2217-3800 รวมทั้งสทศ. ได้ประสานขอความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ในการนำผลคะแนนที่ถูกต้องไปใช้สำหรับแอดมิชชันแล้ว

ด้าน ศ.นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และนายกสอท. กล่าวว่า

สทศ.ได้รายงานเรื่องดังกล่าวให้ทปอ.รับทราบแล้ว เชื่อว่าไม่มีผลกระทบต่อการเรียงลำดับคะแนน
และประกาศผลแอดมิชชัน
เนื่องจากการแก้ไขข้อมูลได้ทันจึงยืนยันการประกาศผลแอดมิชชันตามกำหนดเดิมคือวันที่ 5 มิ.ย.อย่างแน่นอน

ที่มา [เดลินิวส์ วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559 เวลา 17.51 น.](#)